



ที่ สป ๐๗๑๙/๕๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาง  
ถนนพหลโยธิน สป ๕๒๑๑๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้มีการสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางทราบ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาง ได้ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
พัฒนาการอำเภอหาง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๒๖-๑๕๓๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕






Change for Good

รายชื่อผู้รับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองอาจ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	น.ร. มิ่งดา เพ็ชรอมรรตม์	ชว.พ.บ. บ้านหนอง...		
2	น.ส. สลวงค์ คำวงศ์	นอ.พร. หนอง...		
3	โดยปีติภัทร ภาท	นักวิชากรพัฒ... หนอง...	ปีติภัทร ภาท	
4	นายชนะชน มุลลา	นักวิชาการพัฒนาชุมชน...		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองอาจ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (สตร.)	<p><u>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</u></p> <p>๑) ให้จังหวัดที่ยังไม่จัดทำ PO จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และหากเงินฯ เหลือให้รีบส่งคืน</p> <p>๒) ให้ติดตามเร่งรัดการส่งมอบฯ โดยเร็ว เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบ สามารถดำเนินงานเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับตำบลได้</p> <p>๓) กรณีแปลงที่ขุดไม่พบน้ำใต้ดิน (ตาน้ำ) หรือประสบปัญหาบ่อไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เบื้องต้นให้ครัวเรือนดำเนินการแก้ไขตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ คือ การย่ำซี่ ย่ำบ่อก่อน หากยังไม่สำเร็จให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ปรับแก้ไขปัญหา</p> <p>๔) ให้จังหวัด ดำเนินการส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบดำเนินการได้สร้างและพัฒนาเครือข่าย โคก หนอง นาอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>๑.๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u></p> <p>๑) ให้กำหนดแผนการขุดปรับพื้นที่และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจนและสอดคล้องกรอบระยะเวลาการเบิกจ่าย ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ทำหนังสือแจ้งส่งคืนเงินกรมฯ โดยเร็ว</p> <p>๒) ให้ขอความร่วมมือจากโยธาธิการจังหวัด หรือช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการกำหนดราคากลาง และทำสัญญา</p> <p>๓) ให้จัดหาผู้รับจ้างในพื้นที่และกระจายงานให้มากที่สุด</p> <p>๔) ให้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารโครงการ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีทุจริต โดยบูรณาการกับหน่วยตรวจสอบ สตง. ปชช. ปปท. ฯลฯ เป็นต้น</p> <p><u>๑.๓ การดำเนินงาน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา</u></p> <p>๑) ให้จังหวัด/อำเภอ เร่งส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย นำลายพระราชทาน "ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา" ไปทอผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น โดยเร็ว</p>	



ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๒) ให้ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดทำโปรเตอร์ สติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่ราชการ หรือสถานที่ต่างๆ ในจังหวัด และส่งผ่านช่องทางไลน์ สื่อโซเชียลต่างๆ</p> <p>๓) ให้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มีชื่อเสียง ดารา นักแสดง หรือเน็ตไอดอล ร่วมรณรงค์สร้างกระแสให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยทุกระดับ เพื่อร่วมอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>๑.๔ การดำเนินการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</u></p> <p>๑) ให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.) ขับเคลื่อนงานตามที่กำหนดและให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมฯ ทราบตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒) ให้ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อของบประมาณในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน โดยเชื่อมโยงงานภารกิจ/พื้นที่ ทั้ง ๓ ด้าน ๕ กระบวนงาน</p> <p>๓) ให้กำกับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนด</p> <p><u>๑.๕ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ)</u></p> <p>๑) ให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบจัดหลักสูตรฝึกอบรม ทบทวน/ประเมินผลเกี่ยวกับกฎระเบียบ แนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน เป็นระยะ</p> <p>๒) เมื่อมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ให้พัฒนากรบันทึกผลการตรวจ ในสมุดตรวจเยี่ยมและให้ถ่ายภาพเก็บเป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนฯ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบลำดับ</p> <p>๓) ให้จังหวัด/อำเภอ ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ แก่คณะกรรมการ กข.คจ. และสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้สามารถนำเงินทุนไปประกอบอาชีพในหารสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต</p> <p><u>๑.๖ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</u></p> <p>๑) ให้จังหวัด กำหนดแผนการประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณหมุนเวียน/งบอุดหนุน ล่วงหน้า และแจ้งแผนให้อำเภอทราบและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่สนใจกู้ยืมเงินได้จัดทำโครงการเสนอได้ทันตามกรอบการประชุมฯ ที่กำหนด</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๒) ให้จังหวัด กำกับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลงตามสัญญาและบรรลุนิติภาวะ ที่กรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓) ให้จังหวัด/อำเภอ ส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่ม/สมาชิกผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขายออนไลน์ ส่งเสริมให้กลุ่มนำสินค้ามาจำหน่ายใน “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” ฝากขายผลิตภัณฑ์กับกลุ่ม/เครือข่ายที่มีศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์</p> <p><u>๑.๗ การดำเนินการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</u></p> <p>๑) ให้สรุปข้อมูลรายงานผลการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนระดับอำเภอเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและใช้เวทีการประชุมดังกล่าว บูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาาร่วมกันในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ให้กำกับและติดตาม ความก้าวหน้าผลการบันทึกข้อมูลลงใน TPMAP Logbook ทุกครั้งที่ให้การช่วยเหลือ</p> <p><u>๑.๘ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน</u></p> <p>๑) ให้จังหวัด/อำเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้ครบทุกอำเภอภายในไตรมาส ๒ และขยายผลการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้ครบทุกตำบล ต่อไป</p> <p>๒) ให้จังหวัด/อำเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่/หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓) ให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย/สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนทราบผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมต่อชุมชน/ประชาชนทั่วไป</p>	

ลงชื่อ                      ตูลารักษ์ คำวงศ์                      ผู้สรุปการประชุมฯ  
(นางสาวตูลารักษ์ คำวงศ์)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ



ภาพถ่ายการติดตามรับฟังสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน  
ผ่านระบบ TV พช.  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ จังหวัดลำปาง

